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รายงานการประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 1 / 2558 

วันที่  26 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชมุ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 

......................................................................................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายศุภกร  ศรีศักดา  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน 
 2. นางมีนา  กิติชานนท์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. นายนิติธร  เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 4. นายวัชระ  พันธ์ุผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง 
 5. นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันป่าตอง 
 6. นายอดุลย์  ปัญญา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด 
 7. นายสร้อย  พุทธโส  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสะเมิง 
 8. นายวรวัฒน์  สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม 
 9. นายพิสุทธ์ิ  คงพันธ์ุ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง 
 10. นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย  
 11. นายนิวาส  หล้าเต็น  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง 
 12. นายจารุเศรษฐ ์ อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย 
 13. นายกรีฑา  สุภาพพรชัย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด 
   14. นางสาวปรียา วรรณฤทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี 

 15. นางสาวรสรินทร ์ ดุษดินทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพร้าว 
 16. นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง 
 17. นางออมสนิ  บุญวงษ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง 
 18. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย 
 19. นางสุนันท ์  นาหลวง  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า 
 20. นางนิรมล  บุญชู  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ 
 21. นางสาวประภาภรณ์ คําโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ออน 
 22. นางชัญญาภัค          ถาวรรุ่งกิจ        (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ 
 23. นายพิทยา  ธาตุอินจันทร์ (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเวียงแหง 
 24. นางเดือนฉาย ธาตุอินจันทร์ (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 25. นางกมลวรรณ มโนวงศ์  (แทน) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง 

 26. นายอัตกร  วงศ์รัตนมัจฉา (แทน) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชียงดาว 
  27. นางนวพรรษ  จันทราทูล (แทน)ผู้อํานวยการกศน.อําเภอแม่แจม่ 
  28. นายวิรัตน์  คงดี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 29. นางนฤมล  พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 30. นางชฎาภรณ์ เกตุสม  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 31. นางสุวภี  คงดี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 32. นางดวงนภา  ชินจิรัฐติกาล      นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
 33. นายพุธชรัช  อรรถวสุ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 



~ 2 ~�
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายศุภกร  ศรีศักดาผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ประธานกล่าวเปิดการประชุมและ
เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

 4.1 โครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย มอบให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบเป็นผู้ช้ีแจง 

นางนฤมล  พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบ  ช้ีแจงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 โครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม มี
รายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

1. หลักการ 
 - สํานักงาน กศน. จัดกิจกรรมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการขึ้นเพ่ือให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม รวมทั้ง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอแนวคิดและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

2.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 - นักศึกษา กศน. ทุกประเภท ทุกระดับ 
3. การรับสมัคร 
 - ต้ังแต่วันที่ 12–25 มกราคม 2558  ณ  กศน.ตําบล/แขวง และ กศน.อําเภอ/เขตทุกแห่ง 
4. กําหนดการคัดเลือก 

- ระดับ กศน.อําเภอ ให้ดําเนินการประกวดและส่งผลการประกวดให้สํานักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558  

- ระดับสํานักงาน กศน.จังหวัด ให้ดําเนินการประกวด ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 และ
ส่งผลการประกวดให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2558  

- ระดับภาค ให้ดําเนินการประกวด ภายในวันที่ 12 เมษายน 2558 และส่งผลการ
ประกวดให้สํานักงาน กศน. หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ภายใน 5 วัน 

- ระดับประเทศ ดําเนินการประกวด วันที่ 23 เมษายน 2558  
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5. ประเภทการประกวดมี 4 ประเภท  ได้แก่  

- การพูด (Talk show) 
- เรียงความ  
- คลิปวิดีโอ  
- การร้องเพลง  
ซึ่งแต่ละประเภท สํานักงาน กศน. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  เกณฑ์การตัดสิน

และแนวทางในการจัดประกวดไว้แล้ว  สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสารที่แจกให้ในที่
ประชุม  สําหรับแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สํานักงาน กศน. 
และจะขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ด้วย  ทั้งน้ี ในการประกวดประเภทคลิปวิดีโอ 
จะเป็นประเภทเด่ียวหรือทีมก็ได้ ให้จัดส่งผลงานโดยบันทึกบนแผ่นดีวีดี  และนําเสนอให้คณะกรรมการ
ตัดสิน  ในส่วนของการประกวดประเภทการร้องเพลงจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกับที่เคยดําเนินการ   
สําหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละระดับ หัวหน้าสถานศึกษาจะต้องลงนามรับรองผลงานของผู้เข้า
ประกวด ซึ่งผลงานจะเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน กศน. ที่สามารถนําไปเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาตและ
จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ  จึงขอหารือเรื่องกําหนดการประกวดระดับจังหวัดในที่ประชุมวันน้ีด้วย  

นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 สํานักงาน กศน . มีหนังสือสั่งการให้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นยํ้าให้ดําเนินการอย่างจริงจัง จึงให้ไปศึกษาหลักเกณฑ์และเง่ือนไข เกณฑ์
การตัดสินและแนวทางในการจัดประกวดให้เข้าใจอย่างชัดเจน รวมทั้ง ให้ความสําคัญกับการดําเนินการใน
เรื่องน้ีด้วย 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและหารือในเรื่องการจัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 
ประการของคนไทย   ดังต่อไปนี้ 

นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันป่าตอง หารือในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 หากเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2558 จะสามารถเข้าประกวดได้หรือไม่ 

นายนิวาส หล้าเต็น ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง หารือในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 หลักฐานประกอบการสมัครต้องใช้สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา กศน. ซึ่งนักศึกษาที่เรียน
การศึกษาต่อเน่ืองจะไม่มีบัตรประจําตัวนักศึกษา ต้องดําเนินการอย่างไร  

นางนิรมล บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  หารือในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การประกวดร้องเพลง จะต้องแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ตามหลักเกณฑ์ใช่หรือไม่ 

นางสาวมนทิกา  ปูอินต๊ะ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย หารือในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
การประกวดต้องส่งทุกประเภทหรือไม่ 

นายอดุลย์ ปัญญา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด  เสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 ในการประกวดควรหาแนวทางเพ่ือให้ได้รางวัล โดยควรจะมีการฝึกซ้อมโดยจ้างผู้ที่มีความสามารถ
หรือมีประสบการณ์ในเรื่องน้ัน ๆ มาฝึกซ้อมให้ เพ่ือให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้รางวัลในการ
ประกวด ซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายที่จะทําให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นที่หน่ึง  
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นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง เสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 ให้กลุ่มโซนรับผิดชอบการประกวด 4 ประเภท และฝึกซ้อมอย่างจริงจัง 

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม เสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 ให้ส่งเข้าประกวดก่อน หากชนะการประกวดก็ให้ฝึกซ้อมจากผู้เช่ียวชาญและส่งเข้าประกวดใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป  นอกจากน้ี มีนักศึกษาของจังหวัดเชียงรายที่พูดเรื่องประชาธิปไตย สามารถนํามาเป็น
ต้นแบบที่ดีในการประกวดการพูดเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยได้ 

นางสุนันท์ นาหลวง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า เสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 แนวทางในการประกวดประเภทร้องเพลง ซึ่งมีนักศึกษาของเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็น
นักร้องวงคาราไมล์  มีความสามารถในการแต่งเพลงและแต่งเพลงได้ไพเราะ จึงคิดว่าหากให้นักศึกษาคนน้ี
แต่งเพลงให้นักศึกษา กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีศักยภาพในการขับร้องและมีวงดนตรีอยู่แล้วน่าจะเป็น
ช่องทางหน่ึงในการส่งเข้าประกวด 

นางนฤมล พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
สรุปเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 

- สําหรับนักศึกษาที่เรียนการศึกษาต่อเน่ือง  ในการสมัครให้ใช้ใบลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา โดยให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาลงนามรับรองเพื่อใช้แทนบัตรประจําตัวนักศึกษา และสถานภาพ
ของนักศึกษาที่เรียนการศึกษาต่อเน่ือง ในช่วงเวลาที่รับสมัครในระดับ กศน.อําเภอ จะต้องเป็นนักศึกษาอยู่ 
ซึ่งหากเรียนจบไปแล้วจะสมัครเข้าประกวดไม่ได้  แต่หากนักศึกษาเรียนจบหลังจากที่ประกวดแล้วชนะการ
ประกวดไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ก็จะยกเว้นให้ เพราะในช่วงรับสมัครยังเป็นนักศึกษา กศน.อยู่ 

- เพลงที่ใช้ประกวดต้องประพันธ์ขึ้นมาใหม่  ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับผลงานของคนอ่ืน  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม สรุปเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
      - ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสายสามัญหรือ
นักศึกษาการศึกษาต่อเน่ืองที่เรียนในปีงบประมาณ 2557 - 2558 แต่ไม่ต้องแยก ถือว่าเป็นนักศึกษา กศน.  

          - การประกวดไม่ต้องส่งทุกประเภท แต่ขอให้หามาประกวดให้ได้มากที่สุด  
- การประกวดประเภทเรียงความไม่ควรจะขาดการส่งเข้าประกวด  
- ให้ กศน.อําเภอสันทรายประสานคุณบุญศรี รัตนัง เพ่ือขอความร่วมมือในการแต่งเพลง 
- ให้ กศน.อําเภอสันกําแพงส่งเข้าประกวดในเรื่องการเล่านิทาน 
- สรุปภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ส่งเข้าประกวดทุกประเภท เพ่ือปลูกฝังเรื่องค่านิยม

หลัก 12 ประการของคนไทย 
- เมื่อได้ผลการคัดเลือกในระดับอําเภอ เพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดให้เน้นการฝึกซ้อมผู้

ที่ชนะการประกวดให้เก่ง เพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 
- กําหนดการแข่งขันในระดับอําเภอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 และระดับจังหวัดในวัน

อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 4.2 การจัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558   ณ   ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ      
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7 รอบ พระชนมพรรษา  ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ขอทราบข้อเสนอแนะและ      
ความคิดเห็นในภาพรวมของการจัดงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

ได้นําภาพข่าวในพระราชสํานักซึ่งเป็นรายการย้อนหลังมาเปิดให้ที่ประชุมได้ดูข่าวการจัดการ
ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ระหว่างวันที่ 21 - 23 
มกราคม 2558   ณ   ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

นายวัชระ พันธุ์ผจญ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 - ภาพรวมการงานจัดงานมีความสมบูรณ์ดีมาก แต่มีเสียงสะท้อนจาก ครู ศศช. ซึ่งเสนอว่าควรจะมี
การจัดงานเลี้ยงหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันแรกเหมือนปีที่ผ่านมาโดยครูยินดีที่จะสมทบเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานเลี้ยงดังกล่าว  

- การนําเสนอรายงานในด้านโภชนาการ ผู้นําเสนอบนเวทีรายงานแบบตะกุกตะกัก ไม่เหมาะสม 
จึงควรจะคัดกรองคนที่มานําเสนอต่อหน้าพระพักตร์ให้มีความเหมาะสมมากกว่าน้ี  

นายนิวาส หล้าเต็น ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
- เรื่องการร่วมฉายพระรูปได้มีโอกาสไปช่วยในส่วนของการฝึกซ้อมการร่วมฉายพระรูป ซึ่งได้ทราบ

ว่าในชุดที่ 2 มีช่ือของประมงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในผังร่วมฉายพระรูปด้วยแต่ไปดูรายช่ือที่ลงทะเบียนไม่มี 
จึงได้รีบประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือให้มาร่วมฝึกซ้อมและร่วมฉายพระรูป ซึ่งได้ข้อมูลว่าประมงจังหวัด
เชียงใหม่ไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองมีช่ือในการร่วมฉายพระรูปด้วย 

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 - ในการจัดงานดังกล่าว สํานักงาน กศน. เป็นเจ้าภาพหลัก แต่ข่าวที่ออกอากาศมีแต่ช่ือของ
หน่วยงานอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ ในครั้งต่อไปควรทบทวนเรื่องการให้ข่าวด้วย 
 - การนําเสนอเร่ืองการแจกรูปสะกดคํา ของ กศน.อําเภออมก๋อยคิดว่าต่อไปจะทําเป็นโครงการให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 - การแสดงในพิธีปิด ใช้เวลาในการแสดงนานเกินไป และเป็นเพลงเดิมวนซ้ําไปซ้ํามา ควรจะ
ทบทวนว่าครั้งต่อไปควรจะทําอย่างไร 

นางสาวอรวรีย์  ฟองจันทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ครู ศศช. ของกศน.อําเภอฝาง และ กศน.อําเภอเชียงดาว ที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้รับกระเป๋า
เอกสาร 

นางนิรมล บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ในการนําเสนอรายงานของครู พบว่าพูดคําว่า “ครู” เป็น “คู” เกือบทุกคน 

นางออมสิน บุญวงษ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กระเป๋าสําหรับใส่เอกสารมีไม่พอเพราะมีกระเป๋า จํานวน 1,400 ใบ แต่เอกสารมีจํานวน 1,600 
ชุด  
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นายนิติธร เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 

- ปีน้ีภาพรวมของการจัดงานสําเร็จ เรียบร้อยดี ได้รับคําช่ืนชมจากครูและผู้ร่วมงาน/เครือข่าย     
แต่มีความเห็นว่าการประชุมย่อยร่วมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีน้อยไป ทําให้การประสานงานในเร่ือง
รายละเอียดอาจจะตกหล่นไป  

- การแสดงต่อหน้าพระพักตร์ ควรเตรียมการแสดงไว้ให้พร้อมล่วงหน้า ซึ่งหากมีเวลาในการฝึกซ้อม
น้อยเป็นความเสี่ยงมากเพราะจากการที่ได้ไปดูเด็กฝึกซ้อมการแสดงในวันแรก เด็กยังไม่มีความสามารถใน
การแสดงเลย ซึ่งครูเก่งมากที่สามารถทําให้เด็กแสดงออกได้   จึงขอขอบคุณ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ   
แม่แจ่ม  อําเภอสารภีและคณะ  อําเภอเชียงดาว อําเภอฝาง และอําเภอฮอด ที่ต่างก็ทุ่มเทหาวิธีในการ
ฝึกซ้อมให้สําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดี 

- การแต่งต้ังคณะกรรมการขอเสนอว่าควรแต่งต้ังคณะกรรมการให้ตรงกับลักษณะการทํางานด้วย 

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 เรื่องการร่วมฉายพระรูป พบปัญหาดังน้ี 

- คนที่มีสติกเกอร์ขอร่วมฉายพระรูป แต่ไม่มีรายช่ือตามผังฉายพระรูป  
- ผังฉายพระรูปของชุดที่ 3 และ ชุดที่ 4 ไม่มีรายช่ือ มีแต่สังกัด ตชด. และสพฐ. จึงไม่ทราบว่าใคร

จะได้เข้าร่วมฉายพระรูป  
- บางคนไม่มีรายช่ือตามผังแต่จะขอร่วมฉายพระรูป และจุดที่ฉายพระรูปควรจะรัดกุมกว่าน้ี เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้าไปได้ง่ายโดยเฉพาะฝั่งขวามือซึ่งหากมีใครว่ิงเข้าไปร่วมฉายพระรูปจะจัดการได้
ยากมาก 

- ชุด VIP ชุดแรกก็ไม่สามารถให้ร่วมซ้อมได้เพราะเป็นผู้ที่ตามเสด็จทุกคน  
- สํานักงาน กศน. เปลี่ยนแปลงรายช่ือคนร่วมฉายพระรูปแต่ไม่ได้แจ้งรายช่ือให้ผู้จัดทราบ 

นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่มีข้อมูลเรื่องการลงทะเบียนของผู้ร่วมงานแต่ละกลุ่ม 
นอกจากน้ี  โต๊ะสําหรับรับลงทะเบียนค่อนข้างเล็กไม่สะดวกต่อการรับลงทะเบียนและผู้ร่วมงานมองไม่เห็น
จุดลงทะเบียน 

นางออมสิน  บุญวงษ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง  กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การรับลงทะเบียนมีบางหน่วยงานมาส่งหนังสือที่หน้างาน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า นอกจากน้ี  
จํานวนผู้ร่วมงานที่แจ้งกับคนที่มาร่วมงานก็ไม่ตรงกัน  ในปีต่อไปฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องมาประชาสัมพันธ์
ให้ฝ่ายรับลงทะเบียนด้วยเพราะปีน้ีฝ่ายรับลงทะเบียนต้องไปพูดประชาสัมพันธ์ด้วยตลอด 

นายพิสุทธิ์  คงพันธุ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดที่ต้องไปรับเข็ม ไม่ได้เอารายช่ือออกจากเก้าอ้ีที่จัดไว้ให้สําหรับ
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดจึงทําให้ที่น่ังว่างลงและต้องหาคนไปน่ังแทน  

นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 มีปัญหาเฉพาะหน้าหลายเรื่องที่นึกไม่ถึง  การหาคนที่จะมาน่ังแทนไม่มีการประสานงานกันอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งคนท่ีแต่งกายสวยงามที่มีหน้าที่ต้อนรับแขกในห้องประชุมต้องช่วยดูด้วยหากมีเก้าอ้ีว่างลงควร
รีบแจ้งเพ่ือจะเชิญคนมานั่งแทน 
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นายนิวาส หล้าเต็น ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 คนที่เตรียมไว้สําหรับเข้าน่ังแทนพร้อมที่จะทําหน้าที่ แต่ขาดคนประสานงานซึ่งปีน้ีไม่ได้มอบหมาย
ให้ใครทําหน้าที่น้ีและคนที่จะมาเชิญครูไปน่ังได้ควรจะเป็นผู้บริหาร เพราะถ้าเป็นเด็กครูจะไม่เช่ือถือและ
อาจไม่ทําตามคําสั่ง 

นายอดุลย์ ปัญญา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในปีน้ีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ออแกไนซ์ทําซึ่งตัวหนังสือตัวเล็กมาก อ่านไม่ออก
เลยว่าเป็นงานอะไร และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นป้ายคัทเอาท์มีการแก้ไขซึ่งทางส่วนกลางได้ต่อว่า
แก้ไขได้อย่างไร  ในปีหน้าหากยังต้องจัดงานอีกจะขอดําเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์เอง 

นายกรีฑา สุภาพพรชัย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การจัดนิทรรศการในภาพรวมออกมาดี สถานที่จัดนิทรรศการมีความสะดวกสบาย  แต่มีประเด็น
บ้างเล็กน้อยซึ่งตามที่ตกลงกันไว้ว่าการจัดบูธนิทรรศการของจังหวัดต่าง ๆ จะต้องนํามาบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติจังหวัดไหนที่เป็นประธานก็จะนําข้อมูลเฉพาะของจังหวัดน้ันมาจัด สําหรับการจัด
คนเข้าร่วมชมนิทรรศการซึ่งกําหนดแต่รายอําเภอแต่ไม่ได้กําหนดช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย ส่วนใหญ่จึงเข้าชม
นิทรรศการในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายจึงไม่ค่อยมีคนมาดชม ซึ่งเลขาธิการ กศน. มาเย่ียมชมในภาคบ่ายจึง
เหมือนไม่ค่อยมีคนมาร่วมชมนิทรรศการ ปีต่อไปต้องแบ่งช่วงเวลากันให้ครอบคลุมทุกวันและชัดเจน ผู้ที่มา
ชมนิทรรศการส่วนใหญ่จะมาช่วงเช้า ช่วงบ่ายจึงมีคนมาร่วมงานน้อย  

นางชฎาภรณ์ เกตุสม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการ
พิเศษ  กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การจัดงานปีน้ีส่วนกลางจะประสานงานโดยตรงกับภาคีเครือข่าย ส่วนสํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ก็เชิญภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ และมีภาคีเครือข่ายที่ไม่ได้เชิญมาร่วมงานด้วย ซึ่งเป็น
เรื่องที่สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอด  

นายวิรัตน์ คงดี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ช่วงการรับและส่งเสด็จ  ต้องจัดให้คนมายืนรอรับและส่งเสด็จก็ทําให้ได้ภาพที่สวยงาม  สําหรับ
การเข้าฐานของครู ศศช. ควรจะมอบหมายให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ครูเข้าฐานให้
ตรงเวลามากกว่าน้ี 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าวในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. เรื่องการร่วมฉายพระรูปทุกชุดอาจมีการตรวจสอบรูปกับรายช่ือว่าตรงกันหรือไม่  ซึ่งปี
ต่อไปต้องรอบคอบและระมัดระวังให้มากกว่าน้ีต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปีน้ีอีก  
  2. การใช้สติกเกอร์เพ่ือจําแนกกลุ่มคนทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดและหลุดง่าย ในปีต่อไปต้อง
ใช้ในรูปแบบติดโบว์ 
  3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝายรับลงทะเบียนต้องมีข้อมูลของผู้ร่วมงานอย่างชัดเจนและ
ประสานแจ้งผู้เก่ียวข้องก่อนวันงาน และทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าน้ี 
  4. ปีน้ีไม่ได้มอบหมายให้ใครทําหน้าที่ไปเชิญคนมาน่ังแทนเก้าอ้ีที่ว่างลง ในปีต่อไปต้อง
พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมในการทําหน้าที่น้ี 
  5. การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ทุกประเภทปีน้ีดําเนินการเองทั้งหมด  สําหรับป้ายคัทเอาท์
ให้ส่วนกลางออกแบบให้  ซึ่งมีการให้ออแกไนซ์ปรับแก้ไขเล็กน้อยแต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ตัวหนังสือก็ยังเล็ก
อยู่ อ่านไม่ค่อยออก  ส่วนเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ก็พยายามติดป้ายในจุดที่เด่นๆ บริเวณสี่แยก หรือบริเวณ
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ที่พระองค์จะเสด็จผ่าน  สําหรับเร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อปีน้ีมีนโยบายให้บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เน้นความประหยัดใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยประหยัด  งดการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์  และการถ่ายทอดสดก็ใช้บริการของ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 
  6. การนําเสนอผลงานต่อหน้าพระพักตร์ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือจะฝึกซ้อมให้ทุกคน
ก่อนขึ้นเวที และทุกคนท่ีประจําบูธนิทรรศการ แต่กรณีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นคนแรกที่นําเสนออาจจะต่ืนเต้น  ส่วนเรื่องการพูดไม่ชัด  คนที่ฝึกซ้อมควรจะดูแลเรื่องการฝึกภาษาและ
การออกเสียงให้มากกว่าน้ี  
  7. งานวิชาการมีรูปแบบเหมือนเดิมทั้ง 3 ปี หากมีปีหน้าจะหารูปแบบใหม่ อาจเป็นการ
นําเสนอในสวนดอกไม้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งก็ต้องพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงต่อไป  
  8. การเป็นเจ้าภาพในการจัดงานคนอ่ืนอาจจะไม่รู้แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบว่าสํานักงาน กศน.เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งได้ตรัสว่า “กศน.เป็น
เจ้าภาพใหญ่ใช่ไหม” 
  9. การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ปีน้ีมีน้อยไป ทําให้ไม่ค่อยได้ทําความเข้าใจกัน 
ครั้งหน้าจะได้ประชุมเพ่ือทําความเข้าใจกันมากขึ้น การประชุมในระดับส่วนกลางก็ประชุมเพียง 3 ครั้ง  
  10. การจัดนิทรรศการของ 13 จังหวัดทําได้ดี  แต่ไม่มีเอกสารแจกผู้ร่วมงานเพราะทํา
เอกสารไม่ทันและข้อมูลไม่พร้อมเน่ืองจากมีเวลาจํากัด  แต่ได้จัดทําเอกสารนิทรรศการเทิดพระเกียรติอย่าง
เร่งด่วน จํานวน 500 เล่ม โดยความร่วมมือของ ผอ.จารุเศรษฐ์ อรุณสิทธ์ิ ซึ่งได้มอบเอกสารดังกล่าวให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย ในส่วนของผู้มาร่วมชมนิทรรศการ วันที่ 22 มกราคม 2558 มีคน
มาชมค่อนข้างมาก ซึ่ง กศน.อําเภอหางดงได้นําผู้สูงอายุมาร่วมชม จํานวน 300 คน และมีความสนใจชม
นิทรรศการอย่างจริงจัง มีการจดบันทึกพระราชประวัติด้วย จึงเป็นภาพที่น่าประทับใจ นอกจากน้ี แม่ทัพ
ภาคท่ี 3 ได้มาร่วมชมนิทรรศการด้วยและได้สั่งการให้ทหารมาร่วมชมในบ่ายวันที่ 22 มกราคม 2558 และ
วันที่ 23 มกราคม 2558 อีกเป็นจํานวนมาก ในปีต่อไปต้องบริหารจัดการเร่ืองการจัดคนเข้าร่วมงานให้
ชัดเจนมากกว่าน้ี 
  11. งบประมาณในการดําเนินการมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าเงินที่ได้รับการจัดสรรอีก
หลายรายการ 
  12. การแสดงทั้งในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดก็สําเร็จผ่านไปได้ด้วยดี 
 ทั้งน้ี  ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันให้งานสําเร็จ และต้องร่วมกันเติมเต็มข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบ
และที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

 4.3  เรื่องความซ้ําซ้อนของการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งงานหลักในการจัดการศึกษาของ 
กศน.  มี 2 งาน คือ งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานการศึกษาต่อเน่ือง ในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เช่น 
ทักษะชีวิต อาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน ฯลฯ ขอให้ กศน.อําเภอใช้งบประมาณให้ถูกต้องตรงกับ
ผู้รับบริการซึ่งแต่ละกิจกรรมก็ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่ควรนํางบทักษะชีวิตมาใช้กับนักศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่าให้การบริการซ้ําซ้อน  และการจัดกิจกรรมทุกเรื่องให้สอดแทรกเรื่องค่านิยมหลัก 
12 ประการด้วย 
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4.4 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องน้ี 

ที่ประชุมได้มีการเสนอและหารือในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   ดังต่อไปนี้ 

นางสาวอรวรย์ี  ฟองจันทร ์ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 การเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะ พ่ึงจะได้รับเร่ืองขอเบิกเงินที่ต้องแก้ไขของ
เดือนพฤศจิกายน 2557 และที่เอกสารมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขเป็นเรื่องวันที่ในใบส่งของ ซึ่งเป็นเพราะ
แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอหารือว่าจะมีวิธีการใดที่จะสามารถแก้ไขเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว เพราะการ
เดินทางจากอําเภอฝางมาถึงสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางไกล และขณะน้ีร้านค้าจะไม่ให้
เครดิตอีกต่อไปเน่ืองจากได้รับเงินช้ามาก  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ขอให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมกติกาเรื่องการส่งเรื่องคืนว่าจะดําเนินการอย่างไร 
นอกจากน้ี การซื้อของด้วยเงินเช่ือหากไปตกลงกับร้านไว้อย่างไรก็ต้องทําให้ได้ตามน้ัน หากรับปากและยืนยัน
กับร้านไม่ได้ทางร้านก็จะไม่ยอมให้ซื้อด้วยเงินเช่ือ จึงขอให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่กําหนดเวลาให้
ชัดเจนและกําหนดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน  

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การจัดการศึกษาต่อเน่ืองหากต้องการยืมเงินงบประมาณต้องกําหนดเวลาในการส่งเรื่องให้ครูถือ
ปฏิบัติและต้องมีการวางแผนร่วมกันจึงจะสามารถยืมเงินได้ทันใช้ตามกําหนด  สําหรับเรื่องแบบฟอร์มใน
การการเบิกเงินต้องกําหนดเป็นแบบฟอร์มที่ชัดเจนจะได้ไม่ผิดพลาดและเสียเวลาในการส่งเรื่องไปแก้ไข  

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การยืมเงินงบประมาณเมื่อจ่ายเป็นเช็คต้องเดินทางมารับเช็คที่สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
การเดินทางจาก กศน.อําเภออมก๋อยมีระยะทางไกลทําให้ได้รับเงินล่าช้า จะสามารถดําเนินการอย่างไรได้
บ้างหรือไม่ 

นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 
 ควรเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ยืมเลยจะสะดวกกว่าเพราะไม่มีใครอยากเดินทางมารับเช็ค 

นายวิรัตน์  คงดี ศึกษานเิทศก์ชํานาญการพิเศษ ได้กล่าวเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 
 การติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่พัสดุของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.อําเภอ ในกลุ่ม
งานพัสดุทางออนไลน์เป็นเรื่องการแก้ไขเอกสารงานพัสดุจึงขอเรียนรบกวนผู้บริหารทุกท่านบอกให้
เจ้าหน้าที่พัสดุของ กศน.อําเภอเข้าไปตรวจสอบเป็นประจํา เพ่ือให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะหาก
ฝากเอกสารกลับคืนไปเกรงว่าเรื่องอาจจะหาย  

นางสุวภี คงดี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ ช้ีแจงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ในปีงบประมาณน้ี สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดว่าเรื่องการเบิกจ่ายค่าวัสดุทุกเรื่องให้
ผ่านงานพัสดุเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อน ดังนั้น  ขั้นตอนของเอกสารเร่ืองการเบิกเงินจะมีหลาย
ขั้นตอน คือ เมื่อรับเรื่องเข้าที่งานสารบัญแล้วกลุ่มอํานวยการจะส่งไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาเพ่ือ
ตัดยอด แล้วกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาจะส่งต่อให้งานพัสดุตรวจสอบ หากจํานวนเงินเกิน 5,000 บาท 
จะต้องมีขั้นตอนของการทํา PO และส่งให้งานการเงินเพ่ือวางเบิกด้วย ขบ.01 ตามระบบ GFMIS ซึ่งหาก
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พบเร่ืองผิดในขั้นตอนการเข้าระบบ e-GP ของ กศน.อําเภอก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถทํา PO 
ได้ ก็จะทําให้เบิกเงินได้ช้าไปด้วย 
 สําหรับเรื่องการยืมเงินงบประมาณหรือการขอรับเงินผ่านธนาคาร กศน.อําเภอต้องแนบแบบขอรับ
เงินผ่านธนาคารมากับเร่ืองยืมเงินด้วยทุกครั้ง ซึ่งงานการเงินของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ก็จะโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืมเงินให้ต่อไป 

นายศุภกร ศรศีักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  สรุปเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 1. แบบฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงได้แจ้ง กศน.อําเภอไป เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดังน้ัน  หากส่ง
หลักฐานการเบิกเงินมาก่อนแจ้งเร่ืองดังกล่าว หากเป็นในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 ไม่ต้องส่ง
เรื่องคืนเพ่ือกลับไปแก้ไข ยกเว้นว่าเป็นเรื่องที่ผิดในสาระสําคัญหรือผิดระเบียบ หากเป็นเรื่องที่ส่งเบิก
หลังจากการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแบบฟอร์มก็ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 2. เรื่องที่ต้องส่งแก้ไขมีหลายเรื่องที่หายเพราะฝากคืนด้วยความไว้ใจกัน หากต้องทําหนังสือส่งคืน
แก้ไขก็เป็นภาระของทั้งสองฝ่าย ดังน้ัน ขอให้ กศน.อําเภอทุกแห่งตรวจสอบเรื่องให้ดีก่อนส่งมาเบิกเงินที่
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาระสําคัญและตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. การยืมเงิน มีปัญหาว่ากว่าจะได้เงินช้า หรือได้เงินหลังจากการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังน้ัน ต้องมี
การวางแผนล่วงหน้า และส่งเรื่องให้ถึงสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนกําหนดการใช้เงิน 7 วัน มีบาง
กรณีที่ได้รับเงินช้า  เช่น  ในกรณีที่พบล่าสุด คือ ได้ดําเนินการวางฏีกาเงินยืมไปแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่ได้
อนุมัติฏีกาเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  นอกจากน้ี  งานสารบรรณของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ต้องช่วยตรวจสอบเร่ืองยืมเงินด้วยว่า กศน.อําเภอต้องการใช้เงินเมื่อไรจะ
ได้เร่งเสนอเรื่องได้ทันเวลา ไม่ใช่ลงรับเรื่องอย่างเดียวโดยไม่ได้อ่าน ไม่ได้พิจารณาว่าเร่ืองไหนด่วนหรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการเบิกเงินค่าหนังสือของบ้านหนังสืออัจฉริยะต้องเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดใน   
ทุกขั้นตอน จึงกําหนดว่าในแต่ละเดือนให้ส่งเร่ืองถึงสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนภายใต้เง่ือนไขว่าเรื่องไม่ผิดพลาด จะกําหนดการเบิกจ่ายเงินให้ทัน ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือที่ร้านค้าที่
ให้เครดิตกับ กศน.อําเภอ จะได้ทราบว่าจะได้รับเงินตามกําหนด ซึ่งหากมีปัญหาอะไรก็ให้โทรศัพท์มาแจ้งได้  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพสิุทธิ์  คงพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง หารือเรื่องดังต่อไปน้ี 
 5.1 เรื่องการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ กกต. ซึ่งให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์งาน กกต. แต่ไม่มี
งบประมาณสนับสนุน และไม่มีหนังสือราชการแจ้ง จะประสานโดยตรงทางโทรศัพท์ สามารถลดภารกิจ
ดังกล่าวลงบ้างได้หรือไม่  

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์ ผูอํ้านวยการ กศน.อําเภอสารภี  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวดังต่อไปน้ี 
 ทาง กกต.จะประสานติดต่อกับครูโดยตรง และให้ครู กศน. นัดหมายกับนายกเทศบาลเพ่ือมา
ประชุม  และกําหนดให้ต้องทํารายงานทุกเดือน  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวดังต่อไปน้ี  
ครู กศน. เป็นเลขาคณะกรรมการประชาธิปไตยตําบลนําร่อง ตามคําสั่งที่ได้รับ  จึงให้คร ูกศน.ทํา

หน้าที่รายงานและเชิญประชุม  
 
 






